

2K + vắc-xin + ý thức người dân... vẫn là vũ khí phòng, chống dịch tốt nhất

BA.4, BA.5, BA.2.12.1 xuất hiện khiến nhiều quốc gia có thể phải đối mặt với làn sóng mới của dịch Covid-19 khi số ca mắc có dấu hiệu gia tăng trở lại. Tại Việt Nam, số ca mắc những ngày gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Ở nhiều địa phương, trong đó có Thái Bình đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5. Trước những diễn biến mới của dịch, ngành y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là, duy trì việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vắc-xin phòng Covid-19.



Công nhân Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 diễn ra ở tất cả các địa phương trong tỉnh, xâm nhập sâu trong cộng đồng. Số ca mắc Covid-19 tăng cao so với năm 2021. Dịch đạt đỉnh vào cuối tháng 2 và tháng 3/2022. Từ cuối tháng 4 tới nay, số ca mắc mới giảm. So với các tỉnh, thành phố trong khu vực, tại Thái Bình dịch bùng phát chậm hơn khoảng 2 - 3 tuần và sớm ổn định. Điều này cho thấy hiệu quả việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh, góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch gây ra.

Để phòng, chống dịch, hiện nay các địa phương vẫn chủ động duy trì giám sát, quản lý các ca mắc Covid-19; tăng cường tuyên

truyền và đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin. Tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, nơi ghi nhận có ca mắc Covid-19 biến thể phụ BA.5, các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của Trạm Y tế phường về việc có ca mắc Covid-19 biến thể phụ BA.5, lãnh đạo UBND phường đã trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, phối hợp điều tra lịch trình di chuyển, yêu cầu các thành viên trong gia đình thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định; phun khử khuẩn tại khu vực có ca mắc; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; thường xuyên theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thông qua tổ Covid-19 cộng đồng. Bên

cạnh đó, phường cũng đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa công bố kết thúc đại dịch và thận trọng với các khả năng diễn biến của dịch, nhất là nguy cơ có thể xuất hiện các biến thể mới với độc lực cao, lây lan nhanh và có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của vắc-xin. Sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 đang khiến số ca mắc tăng cao ở nhiều quốc gia và một số tỉnh của Việt Nam đã xuất hiện các biến thể phụ này. BA.4, BA.5 có thể khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh và làm cho bệnh diễn biến nặng hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài dịch được kiểm soát tốt, trong cộng đồng đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là. Nhiều người đã "quên" các biện pháp phòng, chống dịch

cần thiết mà ngành y tế khuyến cáo như: đeo khẩu trang, khử khuẩn... Tại nơi tập trung đông người vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, có người còn trì hoãn chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 dù đã đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Văn Thơm cho biết thêm: Những nghiên cứu khoa học cho thấy, theo thời gian hiệu quả các mũi vắc-xin phòng Covid-19 có thể suy giảm và rất cần phải tiêm các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để củng cố miễn dịch, ngăn ngừa dịch tái bùng phát. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, các địa phương, mỗi người dân cần tập trung giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc Covid-19. Khi có ca bệnh cần thực hiện tốt các biện pháp: cách ly, điều trị... BA.4, BA.5 có thể sẽ là biến thể chủ đạo trong thời gian tới. Vì thế, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân không được chủ quan, lơ là. Các ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch; duy trì hoạt động của hệ thống đáp ứng nhanh, xử lý thông tin dịch bệnh tại các tuyến; cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch Covid-19 để kịp thời chủ động tham mưu các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh nhanh chóng, phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực giám sát cho y tế cơ sở; chủ động vật tư, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng khi dịch có những diễn biến phức tạp.

HOÀNG LANH

Bình Định là một trong những xã thực hiện hiệu quả mô hình này. Bà Bùi Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Năm 2017, thực hiện kế hoạch của hội cấp trên về triển khai chương trình "Cặp lá yêu thương", Hội đã khảo sát trong toàn xã tất cả các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như ốm đau bệnh tật, các cháu không may bị mồ côi cha hoặc mẹ và đã chọn 8 cháu cần được giúp đỡ ngay trong năm 2017. Để có nguồn kinh phí thực hiện mô hình, Hội kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và cán bộ, hội viên trong toàn xã; phát động mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/năm và mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Hội ủng hộ 30.000 đồng/năm. Nhiều cá nhân thấy mô hình thiết thực đã ủng hộ từ 100.000 - 500.000 đồng. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và người dân thực hiện hiệu quả mô hình phân loại rác thải ngay tại nhà để có nguồn phế liệu như bìa, giấy, hộp carton, lon bia, chai nhựa bán lấy tiền thực hiện mô hình. Qua 5 năm phát động, Hội đã thu được trên 140 triệu đồng, ủng hộ cho 48 lượt cháu, mỗi cháu 3 triệu đồng/năm.

Từ tháng 3/2017, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua xây dựng mô hình "Cặp lá yêu thương" với mức quyên góp ủng hộ ít nhất từ 2.000 đồng trở lên để hỗ trợ mỗi cháu ít nhất 200.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ theo quý, 6 tháng, năm. Ngoài giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, hội LHPN các xã, thị trấn cùng tham gia ủng hộ giúp đỡ trẻ em trong cùng xã với chỉ tiêu mỗi tháng mỗi cụm hỗ trợ được ít nhất 1 cháu... Để mô hình thật sự có ý nghĩa, Hội LHPN huyện chỉ đạo hội cơ sở ưu tiên hỗ trợ những cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, các cấp hội cơ sở đã đồng loạt triển khai tới các chi, tổ hội,

PHỤ NỮ KIẾN XƯƠNG Với mô hình "Cặp lá yêu thương"

Phát huy truyền thống "Tuong thân tuong ái", "Lá lành đùm lá rách", 5 năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã thực hiện tốt mô hình "Cặp lá yêu thương" giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình có ý nghĩa nhân văn, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, hội viên.

đồng thời tổ chức họp, thống nhất tuyên truyền mức vận động ủng hộ, tiến hành khảo sát, phân loại về điều kiện hoàn cảnh trẻ em nghèo, khó khăn cần được nhận sự trợ giúp để có kế hoạch thực hiện. Bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương cho biết: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện ban hành Kế hoạch số 01 về việc tiếp tục thực hiện mô hình "Cặp lá yêu thương" với tinh thần "Hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", giao chỉ tiêu mỗi xã hỗ trợ ít nhất 2 cháu/năm và được hội LHPN các xã, thị trấn đồng tình hưởng ứng thực hiện. Để có kinh phí thực hiện mô hình, ngoài việc quyên góp ủng hộ trong các bộ, hội viên phụ nữ xã và các nhà hảo tâm, Ban Thường vụ Hội

LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch số 13 về thu gom, phân loại rác thải tái chế xây dựng quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Đây là hình thức phân loại rác thải ngay tại gia đình, bán phế liệu để gây quỹ do đó hội phụ nữ các xã, thị trấn có trách nhiệm cùng với chi hội triển khai thực hiện. Số tiền thu gom được sẽ bổ sung vào quỹ tại các chi hội để hoạt động, đồng thời tổ chức trao "Cặp lá yêu thương" cho các cháu học sinh nghèo, tặng quà phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, 8/3, 20/10 và các hoạt động đột xuất khác. Đến nay, mô hình đã lan tỏa ra cộng đồng và được nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện hưởng ứng theo qua các hội cơ sở. Cháu Tô Thị Hồng Nhung, thôn Xuân Bằng, xã Bình Nguyên là một trong

những cháu được nhận hỗ trợ từ mô hình "Cặp lá yêu thương" cho biết: Cháu lớn lên trong tình cảnh thiếu tình thương của mẹ, bố bị bệnh phải đi viện thường xuyên nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ có mô hình "Cặp lá yêu thương" của Hội LHPN xã hàng tháng cháu đã nhận được 200.000 đồng. Cháu hứa sẽ tiếp tục học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Bằng nhiều hình thức thực hiện, đến nay các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương đã hỗ trợ 365 lượt cháu với tổng số tiền trên 487 triệu đồng. Đây là mô hình mang giá trị nhân văn sâu sắc và có ý nghĩa thiết thực đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, hỗ trợ các em yên tâm đến trường.

THU THUY



Bán phế liệu gây quỹ làm từ thiện ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN VŨ THƯ Tích cực phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em



Đoàn viên, thanh niên xã Vũ Hội (Vũ Thư) tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các em nhỏ mặc áo phao khi bơi lội ở ao, hồ.

Chỉ sau 2 tháng hè vừa qua, trên địa bàn huyện Vũ Thư đã có 6 trẻ em thiệt mạng do tai nạn đuối nước. Trước thực trạng đáng báo động này, dịp hè năm nay, đoàn viên, thanh niên huyện Vũ Thư phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, bảo vệ trẻ em.

Những ngày hè nắng nóng, quãng thời gian thích thú nhất đối với em Ngô Nhật Đan, 12 tuổi, thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội là được bơi lội vào mỗi buổi chiều. Đan chia sẻ: Mặc dù đã biết bơi từ 2 năm trước nhưng em không chủ quan, em chỉ xuống ao bơi khi

được ông bà, bố mẹ cho phép, trong quá trình bơi ở ao em luôn mặc áo phao và luôn có người lớn giám sát.



Đoàn Thanh niên xã Minh Khai lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực ao Chùa, thôn Thọ Lộc nhằm giúp người dân và trẻ em cảnh giác, để phòng tai nạn đuối nước.

Tuy nhiên, không phải em nhỏ nào cũng đủ lớn và ý thức được rằng hiểm nguy luôn rình rập các em khi

chơi đùa, bơi lội ở các khu vực nước sâu như em Ngô Nhật Đan. Chính vì vậy, ngoài sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các gia đình, Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội đã vào cuộc tích cực góp phần tạo sân chơi dưới nước an toàn cho các em nhỏ. Chị Đặng Thị Thanh Tươi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Dịp hè năm nay, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức lớp dạy bơi, thu hút 45 em nhỏ tham gia. Tại một số ao hồ, điểm bơi tự phát của các gia đình ở các thôn, Đoàn Thanh niên xã phân công đoàn viên, thanh niên thường xuyên có mặt, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho phụ huynh và hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

Anh Trần Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Khai cho biết: Dịp hè năm nay, Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trên mạng xã hội, bước đầu cho thấy hiệu quả tiếp nhận thông tin, phối hợp thực hiện của thanh niên, thiếu niên rất tốt. Chúng tôi đã lắp đặt thêm 5 biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu tại địa bàn... "Nhiều em đi tắm sông, tắm ao mà không có sự giám sát của người lớn, cộng với thiếu kỹ năng bơi an toàn, các em rất dễ gặp tình trạng chuột

rút, thật lún, rất nguy hiểm. Do vậy, đoàn viên trong thôn tự vận động nhau tham gia giám sát các em nhỏ tắm tại một số ao, hồ, để có thể hỗ trợ ứng cứu các em kịp thời khi cần thiết, hoặc hướng dẫn các em kỹ năng bơi an toàn" - anh Nguyễn Ngọc Trung, đoàn viên xã Minh Khai chia sẻ thêm.

Ông Trần Văn Quỳnh, thôn Nội, xã Minh Khai chia sẻ: Vào các buổi chiều, các cháu lội, cháu ngoài tôi thường tập bơi tại ao của gia đình. Các đoàn viên, thanh niên trong xóm thường sang hỗ trợ phụ huynh giám sát, hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho các cháu. Đến nay các cháu nhà tôi, trong đó cháu nhỏ nhất là 5 tuổi đã biết bơi, tôi cũng yên tâm hơn.

Với đặc thù 3 mặt giáp sông, địa bàn có nhiều ao, hồ, sông, huyện Vũ Thư có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Với vai trò thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, dịp hè năm nay, Huyện đoàn Vũ Thư tích cực tham gia công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, bảo vệ trẻ em. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Hè năm 2022 là năm đầu tiên Huyện đoàn chỉ đạo, tuyên truyền đoàn chi, thị trấn tổ chức cắm biển cảnh báo tại những vùng nước sâu nguy hiểm ở các địa phương. Chỉ sau gần 2

tháng, đến nay toàn huyện có trên 50 biển cảnh báo của đoàn thanh niên. Việc cắm biển cảnh báo này rất hiệu quả, giúp người dân và các em nhỏ phân biệt rõ vùng nước sâu hơn, cảnh giác hơn, hạn chế tình trạng đuối nước. Ngoài ra, từ đầu tháng 4/2022, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thể tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong phòng, chống tai nạn đuối nước. Tại các buổi sinh hoạt hè, tổ chức đoàn cơ sở chủ động giáo dục, nhắc nhở đoàn viên, thiếu niên nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, không tham gia bơi lội ở sông, ao, hồ sâu. Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội, Tân Lập, Trung An... phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, vừa cung cấp kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em vừa giúp các em có sân chơi dưới nước an toàn, phù hợp tâm lý trẻ nhỏ. Ngoài ra, một số tổ chức đoàn cơ sở còn huy động được đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, hỗ trợ ứng cứu, hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em tại các khu vực ao, hồ công cộng ở các thôn, xóm. Đồng thời, dịp hè năm nay các cấp bộ đoàn trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh thu hút các em thiếu niên, nhi đồng tham gia, từ đó hạn chế các vụ tai nạn đuối nước, để mùa hè thành sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích và an toàn đối với trẻ.

QUYNH LUU

PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ

XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ

- MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
 - Sông, ao, hồ, ruộng, kênh rạch
 - Công thoát nước, hồ nước, hồ ga
 - Công trình xây dựng
 - Thiên tai, bão lũ...
- TẠI GIA ĐÌNH
 - Giếng, lu, chum, vại
 - Bồn tắm, xô chậu
 - Hồ bơi tại nhà...

LÀM RÀO CHẨN AN TOÀN

- Ngăn trẻ em tiếp cận các nguồn nước mở (ao, ruộng, hồ, giếng nước, hồ ga...)
- Phải an toàn, không gây thương tích, phù hợp với lứa tuổi, chiều cao
- Luôn đóng cửa, khóa an toàn và rào chắn ở khu vực xung quanh nhà, nhà tắm, khu vực sinh, khu vực trẻ vui chơi, bể bơi
- Để trẻ <3 tuổi trong cũi an toàn

GIÁM SÁT TRẺ EM

- Luôn ở bên cạnh, luôn để trẻ trong tầm quan sát, đặc biệt là trẻ <3 tuổi

GIÁO DỤC TRẺ EM

- Dạy trẻ về nguyên nhân và những nguy cơ đuối nước
- Cho trẻ học bơi, học kỹ năng an toàn phòng ngừa đuối nước
- Nhắc nhở hàng ngày và luôn giám sát trẻ

2 SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

115 (Cấp cứu y tế)

111 (Tổng đài Quốc gia bảo vệ Trẻ em)

Nguồn: Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

https://infographic.vn